

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1035/STP-PBGDPL**
V/v cung cấp các vụ, việc hòa giải
điển hình ở cơ sở

Sơn La, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện: Yên Châu, Phù Yên,
Bắc Yên, Thuận Châu, Sốp Cộp.

Thực hiện Công văn số 4255/BTP-PBGDPL ngày 29/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc cung cấp các vụ, việc hòa giải ở cơ sở điển hình.

Nhằm phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải dành cho hòa giải viên ở cơ sở của Bộ Tư pháp đạt hiệu quả chất lượng, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các huyện: Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Sốp Cộp chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát các vụ, việc hòa giải và cung cấp từ 01 đến 03 vụ, việc hòa giải ở cơ sở điển hình tại địa phương (*có thể là vụ, việc hòa giải thành hoặc không thành*) gửi Sở Tư pháp để lựa chọn, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Vụ, việc hòa giải ở cơ sở được lựa chọn cần thể hiện được các nội dung chủ yếu sau đây:

- Vụ, việc thuộc lĩnh vực nào;
- Diễn biến, nội dung sự việc;
- Quá trình hòa giải: Việc gặp gỡ, tiếp xúc với các bên mâu thuẫn, tranh chấp để tìm hiểu sự việc; quan điểm của các bên; xác định mâu thuẫn, tranh chấp thuộc lĩnh vực pháp luật điều chỉnh; nghiên cứu văn bản pháp luật, tham khảo ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; thời gian, địa điểm hòa giải, những vấn đề khác diễn ra trong quá trình hòa giải...

Các vụ, việc hòa giải ở cơ sở điển hình gửi về Sở Tư pháp và hộp thư điện tử loanll@sonla.gov.vn trước ngày **15/12/2019** để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (*số điện thoại 0212.3853.271*) để được nghiên cứu, giải đáp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (p/h);
- Đ/c Giám đốc sở;
- Website Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP, PBGDPL,(Oanh 10b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Quàng Văn Hùng

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT

1. Từ Hiến pháp năm 1946 đến Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa trên đất nước Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ giành độc lập hoàn toàn, bảo toàn lãnh thổ và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ, ghi nhận những thành tích vẻ vang của Cách mạng, ngày 3-9-1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ là phải xây dựng cho được một bản Hiến pháp. Người chỉ rõ: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”¹. Và ngày 9-11-1946 đã thực sự đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi khẳng định tư cách chủ nhân của mỗi người dân Việt Nam khi Quốc hội thay mặt toàn thể nhân dân thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây thực sự là một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ, không kém một bản hiến pháp nào trên thế giới, là sự kết tinh những giá trị cao cả của thời đại, thấm đẫm tinh thần về một chế độ hiến định: “*Trăm điều phải có thần linh pháp quyền*” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền.

Được xây dựng trên nguyên tắc đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo, đảm bảo các quyền tự do dân chủ, thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân, Hiến pháp năm 1946 đã đặt nền móng để xây dựng một Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân mà ở đó “tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”; “mỗi công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng Hiến pháp và tuân theo pháp luật” ... Những giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946 đã được kế thừa, phát triển, được thể hiện trong các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (*sửa đổi, bổ sung năm 2001*), đặc biệt gần đây nhất là bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2013; đồng thời tạo cơ sở hiến định để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặt nền tảng chính trị - pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta, đất nước ta, phù hợp với nhiệm vụ của Cách mạng trong từng thời kỳ lịch sử.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

¹ [Hồ Chí Minh](#), *Tuyển tập*, t. I, 1980, tr 356.

(bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (*ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa*) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

2. Hưởng ứng Ngày pháp luật để thực sự là Ngày hội toàn dân tôn vinh Hiến pháp và pháp luật

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc. Sau 06 năm tổ chức thực hiện, việc tổ chức Ngày Pháp luật thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đã được Đảng, Nhà nước ta đề ra từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Để thực hiện tốt Ngày Pháp luật, cần lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với từng ngành, địa phương, trong đó nội dung cần đặc biệt quan tâm là phải tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật.

Để bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh, thống nhất, thông qua Ngày pháp luật, phải tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, thái độ và hành vi của tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Phải làm thế nào để mọi người đều thấy rằng pháp luật vừa là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân và bảo vệ lợi ích giai cấp, vừa là công cụ ghi nhận, bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân trong xã hội vì mục tiêu ổn định và phát triển xã hội.

Đặc biệt, trong điều kiện Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những công việc cấp bách về xây dựng và chính đôn Đảng, Ngày Pháp luật còn là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức tự soi lại mình, tự xem trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ và trong quan hệ với nhân dân. Từ đó, mỗi người tự mình chủ động tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần gương mẫu trong chấp hành pháp luật, xứng đáng là những “công bộc” của nhân dân, thực sự là người tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiên phong, tích cực nhất.

Ngày pháp luật còn là cơ hội để thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước, phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, gương mẫu, tiên phong nghiêm túc chấp hành pháp luật, tích cực học tập, tìm hiểu pháp luật, không ngừng nâng cao ý thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật, tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đáp ứng kỳ vọng của các thế hệ tiền nhân để cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa trong việc xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý truyền thống phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại và những chuẩn mực quốc tế trong cuộc sống xã hội, xây dựng và duy trì bền vững xã hội nhân văn có pháp chế nghiêm minh, có kỷ cương chặt chẽ.

Để Ngày Pháp luật thật sự hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, để lại dấu ấn đậm đà được nhân dân ghi nhận, hành động theo tinh thần thượng tôn pháp luật không chỉ trong ngày 09/11 mà còn trong cả những ngày khác trong năm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của từng cơ quan, tổ chức và mỗi người dân. Mỗi cơ quan, tổ chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tích cực góp phần thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định có liên quan mật thiết, gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân.

Việc lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật cần bảo đảm tính linh hoạt, chủ động, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể; gắn việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm, cần sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, tổ chức Ngày Pháp luật có hiệu quả, thiết thực hơn trong những năm tới để Ngày Pháp luật hàng năm sẽ thật sự trở thành ngày tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, ngày hội của toàn dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”./.